



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง คนงาน ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑.	๐๓-๐๐๑	นายนที ชุมทอง	

ทั้งนี้การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ

กำหนดการสอบคัดเลือกจะทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบ ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสองชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ผู้สมัครเข้ารับการสอบที่แต่งกายไม่สุภาพจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันเข้ารับการสอบทุกครั้ง หากไม่มีคณะกรรมการดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบได้

๔. ควรไปถึงสถานที่เข้ารับการสอบก่อนเริ่มเวลาเข้าการสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องเข้ารับการสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

ประกาศผลการสอบจะทำการประกาศผลการสอบ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนู ทองรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา